

แผนภาพที่ 3 ภาพรวมอาชญาบัตรทั้ง 3 ประเภท

	อาชญาบัตรสำรวจแร่	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	อาชญาบัตรพิเศษ
คำนิยาม	หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่เบื้องต้นภายในท้องที่ที่ระบุในหนังสือสำคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงสำรวจแร่ในทะเล	หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงแร่ในทะเล	หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น และผู้ยื่นคำขอต้องเสนอข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสำรวจและต้องเสนอผล ปย.พิเศษแก่รัฐ
ยื่นต่อใคร	จพ.ท้องถิ่น (ไม่ตัดสิทธิ์บุคคลอื่นในการยื่นคำขอในท้องที่เดียวกัน [หนึ่งท้องที่ ยื่นได้หลายคำขอ])	จรท.ในท้องที่นั้น ๆ	
ขนาดพื้นที่ต่อ ๑ คำขอ	-	ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไร่	ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถสำรวจจนแล้วเสร็จภายในเวลา ๕ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไร่ **ขอ อพ.ในทะเล (ขอสำรวจในทะเล) ได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่
เงื่อนไขการยื่นคำขอ	-	-	ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสำรวจ โดยระบุจำนวนเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการสำรวจในแต่ละปี ตลอดอายุอาชญาบัตร และต้องเสนอผล ปย.พิเศษแก่รัฐตามที่ รมต. ประกาศกำหนด โดยจัดสรรให้ อพท.ด้วย
ผู้ออกอาชญาบัตร	จพ.ท้องถิ่น และให้แจ้ง กพร.ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันออก	อพร.	อพร.โดย ค.เห็นชอบของ กกก.แร่
อายุอาชญาบัตร	๑ ปีนับแต่วันออก	ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันออก	ไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันออก
เงื่อนไข (อื่น) ตามที่เห็นสมควร	-	เพื่อ ปย.ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ค.ปลอดภัยของบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สิน อพร.(อาจ)กำหนดเงื่อนไขได้	
หน้าที่ของผู้ถืออาชญาบัตร	- ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ รมต.ประกาศกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในอาชญาบัตร	๑. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ รมต.ประกาศกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในอาชญาบัตร	
		๒. ผู้ถือต้องยื่นรายงานผลการดำเนินงานและการสำรวจที่กระทำไปทุก ๆ ๑๘๐ วันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตร ต่อ จรท. ภายใน ๓๐ วันนับแต่สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาดังกล่าว	
		๓. ต้องยื่นรายงานผลการดำเนินงานและการสำรวจที่ได้กระทำไปทั้งหมดต่อ จรท. ภายใน ๓๐ วันก่อนอาชญาบัตรสิ้นอายุ	
			๔. ผู้ถือต้องปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสำรวจของแต่ละปีที่กำหนดไว้ในอาชญาบัตร
			๕. คิน พท. - คินเมื่อไหร่ : ผลการสำรวจในปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าแร่ที่จะทำเหมืองในเขต อพ. มีไม่เพียงพอที่จะเปิดทำเหมืองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน - คินเท่าไหร่ : ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ - ผล : อพ. ลั่นผลทั้งหมด / บางส่วนแล้วแต่กรณี และให้ข้อมูลพื้นฐานไปด้วย
			๖. เมื่อสิ้นรอบปีข้อมูลพื้นฐาน หากผู้ถือยังจ่ายเงินตามข้อมูลพื้นฐานไม่ครบ ผู้ถือต้องจ่ายให้ กพร. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นรอบปีข้อมูลพื้นฐาน
			๗. ในการสำรวจ ถ้าผู้ถือใช้จ่ายเงินในรอบปีข้อมูลพื้นฐานใดเกินที่กำหนดไว้สำหรับปีข้อมูลพื้นฐานนั้น ผู้ถือมีสิทธิหักส่วนที่เกินออกจากข้อมูลพื้นฐานการสำรวจในรอบปีต่อไปได้
อาชญาบัตรสิ้นสุดลงเมื่อ...		๑. ผู้ถือตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล ๒. ผู้ถือเป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ผู้ถือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกระทรวง ๔. ผู้ถือไม่รายงานผลการดำเนินงานและการสำรวจที่ได้กระทำไปในรอบ ๑๘๐ วัน ตาม ม.๔๔ ๕. ผู้ถือขอยกเลิกอาชญาบัตร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอต่อ จรท. ๖. อพร.มีคำสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน	